

ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ รุ่นที่ 2 (Chief Digital Officer for Management Level)

อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์และเสาร์ จำนวน 13 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	แจ้ง ตอบรับ	ใบสมัคร	หนังสือ อนุมัติตัวบุคคล
1	นาย	ธรรมวิทย์	นวชัยนันท์	ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5	กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี	1	1	
2	น.อ.	นนทรี	อินทราสี	ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน	กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กองทัพอากาศ	1	1	
3	นาย	นิรุติ	คุณผล	ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	กรมทรัพยากรน้ำ	1	1	1
4	นาย	บรรลือ	วิศิษฏ์อนุพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	1	1	
5	ดร.	ประยุทธ์	ไกรปราบ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	1	1	
6	นาย	เวทวงศ์	พงษ์ทรัพย์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1		
7	นาย	คังธร	วิฒนะมงคล	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1	1	
8	นาย	สมคิด	ลีลิตธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	1	1	
9	นางสาว	สุดารัตน์	พงศ์อมพรไกววัล	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	1	1	
10	นาง	สุมิตรา	อดิศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1	1	
11	นางสาว	อุบล	โรจน์รัชนิกร	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	1	1	
12	นางสาว	พองนวล	ใจพิแสง	รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	1	1	
13	นาย	สิริศักดิ์	พันธ์สังข์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	1	1	
14	นาย	ชัยวุฒิ	พุ่มพิสุทธิ์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1	1	
15	นางสาว	ลักขณา	เมี้ยนกำเนิด	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1	1	
17	นางสาว	ศรีชญา	จิ่งศรีรัตนสกุล	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1	1	
18	พ.ต.อ.	อนุศักดิ์	ศักดิ์วชิรานนท์	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด	สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด	Cancel	1	
20	นาง	สุพัตรา	ถนอมรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี	Cancel	1	1
22	นาย	ยะหรีนทร์	มะสกุล	ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1	1	1
23	นางสาว	ปณิศา	เหลือจรวงเมท	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร	สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	1	1	1
24	นาย	จิราวุฒินันท์	ธัญญะเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารงานทั่วไป	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	1	1	1
25	นาย	ปรภากร	พันธุ์เสนา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1	1	
26	นาย	ชานัน	ดิระรัตน์	ผู้อำนวยการ	ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ	1		
27	นาย	พูนพงษ์	นัยนาภรณ์	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1	1	1
28	นาย	สมภพ	วงศวิไล	ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุดมศึกษา	กรมอุดมศึกษา	1	1	1
29	นาย	ณัฐพันธ์	เดชมณี	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรมทางหลวงชนบท	1	1	
30	คุณ	ศิริพร	ชำนาญชาติ	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1	1	1
31	นาย	สมมาตร	ยิ่งยวด	ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	1	1	
32	นาย	ชัยวัฒน์	บุญขวลิต	ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์	1		
33	นาย	อุบล	มุสิกวัตร	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1		
35	นางสาว	สุสติ	เขตสมุทร	นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	1		
36	อาจารย์	ธีรภัทร	สุวรรณรุจิ	ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1		
						30	26	8

หมายเหตุ

- กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องทำหนังสือเป็นทางการ และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันอบรมวันแรก เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับถัดไปได้เข้าร่วม
- ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ รับประทานเงินไขของการสละสิทธิ์ภายหลัง และ/หรือไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จนครบโปรแกรมจะมีผลทำให้ผู้ที่มิรายชื่อ และหน่วยงานของผู้ที่มีรายชื่อจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ทีดีจีเอ
- สพร. และทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และผลการตัดสินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ถือเป็นที่สุด